

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว (๐๑)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อเสนอ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

๑. ตามที่ได้มีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปรับปรุงกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) นั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความต่อเนื่อง จึงให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การปรับมาตรฐานกระบวนการดังกล่าวมีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกกระทรวงต่อนายกรัฐมนตรีด้วย

๒. ตามที่ได้มีข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ว่า ในการทำความเข้าใจการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดรายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ขนาดหรือประเภทของรถยนต์และจำนวนรถยนต์ที่สามารถข้ามพรมแดนได้ และให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นและระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติบริเวณพรมแดนให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการหารือกับคู่ภาคี เช่น การตรวจคนเข้าเมือง ระบบศุลกากร ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก และอยู่บนหลักการปฏิบัติต่างตอบแทน นั้น จึงขอให้หน่วยงานที่จะมีการเจรจาหรือจัดทำความตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งให้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอย่างเคร่งครัดด้วย

๓. ให้กระทรวงการคลังเร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการมีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการกำกับดูแล ส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินการของสหกรณ์ มีประสิทธิภาพ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๘ (จุลกลีบ) ๔๔๔ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (อริสรา/บุษกร)

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร	: จึงเรียนยืนยันมา
	กระทรวง	: จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	องค์กรอิสระ, คลสข.	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป